
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัย   
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2564  

วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   
เวลา   10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังชัย   
ผู้มาประชุม 

 
 

ที ่
 

ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ/หมายเหตุ 

1 นางสาวฉัทธณา   ทรนงค์ ประธานสภาเทศบาลตำบลวังชัย ฉัทธณา   ทรนงค์ 
2 นางสมจิตร์   พินิจมนตรี รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังชัย สมจิตร์   พินิจมนตรี 
3 นางสมพร   โลหะมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย สมพร   โลหะมาตย์ 
4 นางสมภาร   กูดอ้ัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย สมภาร   กูดอ้ัว 
5 นางสาวฉวีวรรณ์   รัตนปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย ฉวีวรรณ์   รัตนปัญญา 
6 นายโรม   ทองเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย โรม   ทองเมือง 
7 นายวิษณุ   แซ่คู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย วิษณุ   แซ่คู 
8 นายชนะ   เย็นสบาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย ชนะ   เย็นสบาย 
9 นางสิริยาภรณ์   ธาตุบุรมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย สิริยาภรณ์   ธาตุบุรมย์ 
10 นางวาสนา   บุญเชิด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย วาสนา   บุญเชิด 
11 นางอัจฉรา   สังข์รอด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย อัจฉรา   สังข์รอด 
12 นายชินวัตร   ประคองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย ชินวัตร   ประคองทรัพย์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

ที ่
 

ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ/หมายเหตุ 

1 นายกิตติ   คำแก่นคูณ นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย กิตติ   คำแก่นคูณ 
2 นายสมพงษ์   คำแก่นคูณ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังชัย สมพงษ์   คำแก่นคูณ 
3 นางสาวนันท์วภัส   ปิติสิวะพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังชัย นันท์วภัส   ปิติสิวะพัฒน์ 
4 นายชาติ   มณีสา ปลัดเทศบาลตำบลวังชัย ชาติ   มณีสา 
5 นางธิราวัลย์   ดวงคำรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ธิราวัลย์   ดวงคำรัตน์ 
6 นางเข็มเพชร   พูลสงวน ผู้อำนวยการกองคลัง เข็มเพชร   พูลสงวน 
7 นายวราพงษ ์  จันดาอ่อน ผู้อำนวยกองช่าง วราพงษ์    จันดาอ่อน 
8 นางวารณี   ปีกกลาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วารณี   ปีกกลาง 
9 นางพัชรี   เพ็งผลา ผู้อำนวยการกองการศึกษา พัชรี   เพ็งผลา 
10 นางสุขใจ   สิริจงวัฒนา หัวหน้าฝ่ายปกครอง สุขใจ   สิริจงวัฒนา 
11 นางธิดารัตน์   หาปัญนะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ธิดารัตน์   หาปัญนะ 
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ที ่
 

ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ/หมายเหตุ 

12 นางกิตติยา   บุษราคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กิตติยา   บุษราคำ 
13 นายชัยฤทธิ์   แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ชัยฤทธิ์   แสงสว่าง 
14 นายวีระศักดิ์   การถัก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ วีระศักดิ์   การถัก 
15 นางสาวรัศม ี  กลางหล้า นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รัศม ี  กลางหล้า 
16 นายกฤษกร   สิงมูล นิติกรปฏิบัติการ กฤษกร   สิงมูล 
17 นางสุบรรณ   จอมทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สุบรรณ   จอมทอง 
18 นางอรวีร์   จำปาจูม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรวีร์   จำปาจูม 
19 นายเดชา   เพี้ยนสูงเนิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ เดชา   เพี้ยนสูงเนิน 
20 นางสาวเจนจิรา   มะณีจันทร์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เจนจิรา   มะณีจันทร์ 
21 นางสาวเจนจิรา   จันดาอ่อน พนักงานจ้างทั่วไป เจนจิรา   จันดาอ่อน 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  และท่านผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัย  สมัยสามัญ  สมัยแรก  

ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  วันที่  24  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  มีท่านสมาชิก
สภาเทศบาล  เข้าร่วมประชุม  จำนวน 12  คน  มาประชุมครบทุกคน 

    เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  เนื่องด้วยวันที่  15  พฤษภาคมท่ีผ่านมา  มีประชาชนในพื้นที่เทศบาลของเราที่ 
ประธานสภาเทศบาล ได้เข้ารับการรักษาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้รับการอนุญาตจากแพทย์ที่

รักษาให้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาดูแลตัวเองที่บ้านเพราะหายดีแล้ว  เทศบาล
ตำบลวังชัย  นำโดย  ท่านกิตติ  คำแก่นคูณ  นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย  พร้อม
ด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่ เทศบาล  รพ.สต.วังชัย  และอสม. ได้ไป
เยี่ยมและให้กำลังใจโดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ป่วย  ซึ่ง
ผู้ป่วยและครอบครัวได้แสดงความรู้สึกขอบคุณ  และขอชื่นชมทางเทศบาลตำบล
วังชัยที่ให้การดูแลอย่างดี  ดิฉันจึงขอขอบคุณทีมงานเทศบาลทุกท่านที่ได้ร่วมกัน
ไปดูแลและให้กำลังใจผู้ป่วยในพื้นท่ีเทศบาลของเรา  

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2         เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  อันดับแรก  เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัย 
ประธานสภาเทศบาล  ครั้งแรก  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม 2564  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

ทุกท่าน  ได้ตรวจรายงานการประชุม  ซึ่งเบื้องต้นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมทั้ง 3 ท่าน ได้มีการตรวจรายงานการประชุมและให้ฝ่ายเลขานุการ
สภาแก้ไขแล้ว  และทุกท่านได้รับรายงานการประชุมไปล่วงหน้า และคงได้อ่าน
รายงานการประชุมแล้ว  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด  ประสงค์จะขอ
แก้ไขในส่วนที่เป็นคำพูดของท่านหรือไม่  

     -ถ้ามีการขอแก้ไข  ให้แก้ไขก่อน  แล้วค่อยลงมติรับรอง  ถ้าไม่มี  ขอมติรับรอง 
    -ดิฉันขอมติที่ประชุม  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัย ครั้งแรก เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม   

2564  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัยครั้งแรก  เมื่อวันที่   
11  พฤษภาคม 2564    จำนวน  9  คน  งดออกเสียง  3  คน  

 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  ต่อไป  เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัย  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล  สมัยแรก  ครั้งที่  1  ประจำปี  2564  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม 2564  ขอให้ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้ตรวจรายงานการซึ่งเบื้องต้นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมทั้ง 3 ท่าน ไต้มีการตรวจรายงานการประชุมและให้ฝ่าย
เลขานุการสภาแก้ไขแล้ว  และทุกท่านได้รับรายงานการประชุมไปล่วงหน้า และ
คงได้อ่านรายงานการประชุมแล้ว  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด  ประสงค์
จะขอแก้ไขในส่วนที่เป็นคำพูดของท่านหรือไม่  

     -ถ้ามีการขอแก้ไข  ให้แก้ไขก่อน  แล้วค่อยลงมติรับรอง   
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  ดิฉันขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าแรก  ตรงรายชื่อผู้มาประชุม  ขอให้แก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล  ตำแหน่งของ นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  เป็นตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 

ตำบลวังชัย  และนางสมจิตร์  พินิจมนตรี  เป็นตำแหน่ง  รองประธานสภา
เทศบาลตำบลวังชัย 
-มีท่านใดจะเสนอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มี  ขอมติรับรอง 
-ดิฉันขอมติที่ประชุม  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบรับรอง 

    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัย สมัยสามัญ  สมัยแรก   
     ครั้งที่  1  ประจำปี  2564  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม 2564  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัยครั้งแรก  เมื่อวันที่   
11  พฤษภาคม 2564    จำนวน  9  คน  งดออกเสียง  3  คน  
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ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่อง  ญัตติที่ 1/2564 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลวังชัย 
    กรณีขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  และการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณ 

สมบัติของแผ่นดิน   สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน จากการใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง 

 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์ เชิญผู้บริหารอ่านญัตติ  เพื่อขอรับความเห็นชอบต่อท่ีประชุมค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล  
 

นายกิตติ   คำแก่นคูณ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังชัย ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล        
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  ผมขอเสนอ  ญัตติที่ 1/2564  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบ 

จากสภาเทศบาลตำบลวังชัย  กรณีขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  และการเปลี่ยน  
สภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์
รว่มกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย  1. แผนผังแนวเขตการขอใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์  จำนวน 1 ชุด 
หลักการ  ด้วยเทศบาลตำบลวังชัย  มีความประสงค์จะใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณ 
ประโยชน์ บริเวณบึงห้วยซัน  โดยมีเนื้อที่ดินจำนวนรวมทั้งสิ้น  35  ไร่ โดยเป็น
พ้ืนที่เกาะกลางบึงห้วยซันจะดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะและสนามกีฬา  
จำนวน  22  ไร่  พ้ืนที่รอบบึงห้วยซัน  จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์  จำนวน   
12  ไร่ และพ้ืนที่บึงประดิษฐ์  จำนวน  1  ไร่  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
เหตุผล/ระเบียบ  เนื่องจากในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลวังชัย เป็นเขตเมือง  และไม่
มีสถานที่สำหรับเป็นสวนสาธารณะ  เพื่อเป็นศูนย์รวมในการพักผ่อน  หรือการ
ออกกำลังกายสำหรับประชาชนในพื้นที่  รวมถึงสามารถใช้เป็นสถานที่ในการจัด
กิจกรรมอื่นๆ  ผู้บริหารเทศบาลตำบลวังชัยพิจารณาแล้วเห็นว่า  พื้นที่สาธารณะ
บึงห้วยซัน  เป็นพื ้นที ่ที ่มีความเหมาะสม  สามารถปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์
ดังกล่าวได้  โดยจะดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬา สถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ   
สถานที่ออกกำลังกาย หรือเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล  และ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ใช้ร่วมกัน  พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ  ใน
การนี ้  เทศบาลตำบลวังชัยจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดูแล รักษา บำรุง
ทรัพย์สินให้มีความสะอาด สะดวก และปลอดภัย  โดยมีเนื้อที่ดินที่ขอรับความ
เห็นชอบ  รวมเนื้อที่ดินทั้งสิ้นจำนวน  35 ไร่ ประกอบกับเทศบาลตำบลวังชัย   
มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และอีกส่วนหนึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายใต้โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง
ลานกีฬาและสนามกีฬา อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  สำหรับ 
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พลเมืองใช้ร่วมกัน  พ.ศ.2553  หมวด 3 การใช้ประโยชน์  ข้อ 7 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา  9  แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2553  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลวังชัยโดยนายกเทศมนตรีตำบลวังชัย 
จึงขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลวังชัย  ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์
บึงห้วยซัน  กรณีขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  และการเปลี่ยนสภาพที่ดิน  อัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน   จากการ
ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง  จำนวน 35  ไร่   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ขอรับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภาเทศบาล
ตำบลวังชัย  เพื่อประกอบการขอใช้ที่ดินสาธารณะบึงห้วยซันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  และดำเนินการในส่วนอื่นๆ ต่อไป  ขอแสดงความนับถือ  นายกิตติ  
คำแก่นคูณ  นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย 

 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  ท่านกิตติ  คำแก่นคูณ    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัยได้เสนอญัตติเพ่ือขอรับความ 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบต่อสภาเทศบาลแล้ว  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดมีข้อเสนอ 

หรือสอบถามในประเด็นใด  เรียนเชิญค่ะ  
 

นายชินวัตร  ประคองทรัพย์ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  และท่านผู้บริหาร  ผม นายชินวัตร  ประคองทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาล   

ในส่วนของญัตติที่ 1/2564  กรณีขอใช้ที่ดนิสาธารณประโยชน์ และการเปลี่ยน 
สภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพ่ือใช้ที่ดินเป็นสวนสาธารณะ   
สนามกีฬา  ในความคิดเห็นส่วนตัว  ผมคิดว่าดี  เหมาะสม ขอสนับสนุนครับ 

 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  เพื่อให้ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้บริหารจะได้ตอบข้อซักถามของท่านในคราวเดียว  เรียนเชิญค่ะ 

 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคะ  ที่ท่านผู้บริหารเสนอในวันนี้  เป็นการขอรับ 
ประธานสภาเทศบาล  ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนอื่น กับหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องได้ในลำดับต่อไปค่ะ  ดิฉันจึงขอมติ จากที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบในญัตติที่  1/2564  ที่ฝ่ายบริหารเสนอ  
โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  จำนวน  11  คน  งดออกเสียง  1  คน 
 
   

ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่อง  ญัตติที่ 2/2564 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลวังชัย 
    ในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสามคน  เพื่อเป็นคณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น 
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นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์ เชิญผู้บริหารอ่านญัตติ  เพื่อขอรับความเห็นชอบต่อท่ีประชุมค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล  
 

นายกิตติ   คำแก่นคูณ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังชัย ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล        
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  ผมขอเสนอ  ญัตติที่ 2/2564  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบ 

สภาเทศบาลตำบลวังชัย  ในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสามคน   
 เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

หลักการ  อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  พ.ศ.  
2561 หมวด 1  องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ 8  ให้ผู ้บริหารท้องถิ่น  
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  เพื ่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
เหตุผล  สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลวังชัย  ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลวังชัย  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564  และคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วแต่วันที่  27  เมษายน  2564 ส่งผล
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่สภาเทศบาลคัดเลือกครั้งก่อน  หมดวาระลง
ด้วยดังนั้น  เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังกล่าวข้างต้น  
ผู้บริหารเทศบาลตำบลวังชัย  จึงขอเสนอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตำบลวังชัย  เพื่อดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัยจำนวนสาม
คน  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ขอแสดง
ความนับถือ  นายกิตติ  คำแก่นคูณ  นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย 
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์ ท่านกิตติ  คำแก่นคูณ  นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย  ได้เสนอญัตติ  เหตุผล   

ประธานสภาเทศบาล ความจำเป็นที่ต้องดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสามคน  เพ่ือ
เป ็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถ ิ ่น ว ิธ ีการคัดเล ือกก็จะใช ้ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554 ข้อ  8  วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  
และข้อ  14  มาบังคับใช้โดยอนุโลม ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด จะเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  1  เชิญค่ะ 

 

นางสิริยาภรณ์  ธาตุบุรมย์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางสิริยาภรณ์  ธาตุบุรมย์  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอชื่อ  นายชินวัตร   

ประคองทรัพย์  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 1  
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  นางสิริยาภรณ์  ธาตุบุรมย์  เสนอชื่อ  นายชินวัตร  ประคองทรัพย์  ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  ด้วยค่ะ  มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือขึ้นรับรองสองท่าน คือ นางสมภาร  กูดอ้ัว 

และนางวาสนา  บุญเชิด  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เรียนเชิญค่ะ 
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- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่ออีก  จึงมีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียว   
    ให้ถือเป็นมติที่ประชุม  ดิฉันขอประกาศผลการคัดเลือก นายชินวัตร   

ประคองทรัพย์  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 1  
- ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  2  เชิญท่าน สมาชิก  
สภาเทศบาลเสนอได้เลยค่ะ 
 

นายชินวัตร  ประคองทรัพย์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายชินวัตร ประคองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ นางสิริยาภรณ์   

ธาตุบุรมย์  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 2 
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  นายชินวัตร ประคองทรัพย์  เสนอชื่อ  นางสิริยาภรณ์  ธาตุบุรมย์  ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  ด้วยค่ะ  มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือขึ้นรับรองสองท่าน คือ นางสมจิตร์   

พินิจมนตรี  และนางอัจฉรา  สังข์รอด  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เรียนเชิญค่ะ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่ออีก  จึงมีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียว   

  ให้ถือเป็นมติที่ประชุม  ดิฉันขอประกาศผลการคัดเลือก นางสิริยาภรณ์   
ธาตุบุรมย์  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 2  
- ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  3  เชิญท่าน สมาชิก  
สภาเทศบาลเสนอได้เลยค่ะ 
 

นางสมจิตร์  พินิจมนตรี  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน นางสมจิตร์  พินิจมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ นางอัจฉรา     

สังข์รอด  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 3 
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  นางสมจิตร์  พินิจมนตรี  เสนอชื่อ  นางอัจฉรา  สังข์รอด  ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  ด้วยค่ะ  มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือขึ้นรับรองสองท่าน คือ นางสิริยาภรณ์   

ธาตุบุรมย์  และนางสมภาร  กูดอ้ัว  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เรียนเชิญค่ะ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่ออีก  จึงมีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียว   

  ให้ถือเป็นมติที่ประชุม  ดิฉันขอประกาศผลการคัดเลือก นางอัจฉรา  สังข์รอด 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 3 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสามคน  เป็นคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้  
1. นายชินวัตร  ประคองทรัพย์ 

    2. นางสิริยาภรณ์  ธาตุบุรมย์ 
    3. นางอัจฉรา  สังข์รอด 
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ระเบียบวาระท่ี 5         เรื่อง  ญัตติที่ 3/2564 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลวังชัย 
    ในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสามคน  เพื่อเป็นคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์ เชิญผู้บริหารอ่านญัตติ  เพ่ือขอรับความเห็นชอบต่อท่ีประชุมค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล  
 

นายสมพงษ ์  คำแก่นคูณ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังชัย ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล        
รองนายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  ญัตติที่ 3/2564  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบสภาเทศบาล 

ตำบลวังชัย  ในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสามคน  เพื่อเป็น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
หลักการ   อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ.  
2561 หมวด 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  ข้อ 28  ให้
ผู ้บริหารท้องถิ ่น  แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสาม
คน  เพื ่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เหตุผล สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลวังชัย  ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลวังชัย  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564  และคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วแต่วันที่  27  เมษายน  2564  ส่งผล
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ที่สภาเทศบาล
คัดเลือกครั ้งก่อน  หมดวาระลงด้วย   ดังนั ้น  เพื ่อถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ดังกล่าวข้างต้น  ผู้บริหารเทศบาลตำบลวังชัย  จึงขอเสนอ
รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลวังชัย  เพื่อดำเนินการคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลวังชัยจำนวนสามคน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ขอแสดงความนับถือ   
นายกิตติ  คำแก่นคูณ  นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย 
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์ ท่านสมพงษ์  คำแก่นคูณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังชัย  ไดอ่้านญัตติ  เหตุผล   

ประธานสภาเทศบาล ความจำเป็นที่ต้องดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสามคน  เพ่ือ
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  วิธีการคัดเลือกก็
จะใช้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่  2)  พ.ศ. 2554 ข้อ  8  วิธีการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น  และข้อ  14  มาบังคับใช้โดยอนุโลม ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล  ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  1  เชิญค่ะ 
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นายวิษณุ  แซ่คู   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม  นายวิษณุ  แซ่คู  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอชื่อ  นางวาสนา  บุญเชิด   

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 1  
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  นายวิษณุ  แซ่คู  เสนอชื่อ  นางวาสนา  บุญเชิด  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือขึ้นรับรองสองท่าน คือ นางสมภาร  กูดอ้ัว 

และนางสาวฉวีวรรณ์  รัตนปัญญา  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เรียนเชิญค่ะ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่ออีก  จึงมีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียว   

    ให้ถือเป็นมติที่ประชุม  ดิฉันขอประกาศผลการคัดเลือก นางวาสนา  บุญเชิด   
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 1  
- ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คนที่  2  เชิญท่านสมาชิก  สภาเทศบาลเสนอได้เลยค่ะ 

 

นางวาสนา  บุญเชิด  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางวาสนา  บุญเชิด  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอชื่อ  นายวิษณุ  แซ่คู 

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 2  
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  นางวาสนา  บุญเชิด  เสนอชื่อ  นายวิษณุ  แซ่คู  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือขึ้นรับรองสองท่าน คือ นางสมจิตร์  พินิจมนตรี 

และนางอัจฉรา  สังข์รอด  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เรียนเชิญค่ะ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่ออีก  จึงมีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียว   

    ให้ถือเป็นมติที่ประชุม  ดิฉันขอประกาศผลการคัดเลือก นายวิษณุ  แซ่คู 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 2  
- ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คนที่  3  เชิญท่านสมาชิก  สภาเทศบาลเสนอได้เลยค่ะ 
 

นางอัจฉรา  สังข์รอด  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางอัจฉรา  สังข์รอด  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอชื่อ  นางสมจิตร์   

พินิจมนตรี  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
คนที่ 3  

 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  นางอัจฉรา  สังข์รอด  เสนอชื่อ  นางสมจิตร์  พินิจมนตรี  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือขึ้นรับรองสองท่าน คือ นางสิริยาภรณ์  ธาตุบุรมย์ 

และนางสมภาร  กูดอ้ัว  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เรียนเชิญค่ะ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่ออีก  จึงมีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียว   

  ให้ถือเป็นมติที่ประชุม  ดิฉันขอประกาศผลการคัดเลือก นางสมจิตร์  พินิจมนตรี 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 3  
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสามคน  เป็นคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้  
1. นางวาสนา  บุญเชิด 

    2. นายวิษณุ  แซ่คู 
    3. นางสมจิตร์  พินิจมนตรี 
ระเบียบวาระท่ี 6         เรื่อง  สภาเทศบาลตำบลวังชัย มอบหมายใหส้มาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย 

จำนวนสองคน  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาล 
ตำบลวังชัย 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือ 
ประธานสภาเทศบาล  สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ 

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ.  2561  ข้อ 4  วรรคสาม 
“คณะกรรมการกองทุน หมายความว่า คณะกรรมการกองทุน ห ล ั ก ป ร ะ กั น
สุขภาพ” ซึ่งตามประกาศกำหนดการได้มาของคณะกรรมการกองทุน ให้ท่าน
สมาชิกเปิดดูประกาศฯ  ในหน้าที่  4  ข้อ  12  กำหนดว่า ให้มีคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย  ใน (3)  “สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน”  ร่วม
เป็นคณะกรรมการกองทุนด้วย  คำว่า “สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมาย”  ย่อมหมายถึง ให้สภาเทศบาลตำบลวังชัยของเรา  ร่วมกันพิจารณา
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนสองท่าน  ที่เป็นบุคคลที่มีความรู้  ความเข้าใจ  
ส่งเสริม  หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงาน   ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพ แห่งชาติ  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลของเรา จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมกันพิจารณาเลือกท่านสมาชิก
สภาเทศบาล  เพื ่อเป ็นต ัวแทนของพวกเรา  จำนวนสองท่าน ร ่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เชิญแสดงความคิดเห็นหรือเสนอชื่อ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ค่ะ   

 

นางอัจฉรา  สังข์รอด  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางอัจฉรา  สังข์รอด  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอชื่อ  นางสมภาร  กูอ้ัว 

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่ 1  
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  นางอัจฉรา  สังข์รอด  เสนอชื่อ  นางสมภาร  กูดอ้ัว  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือขึ้นรับรองสองท่าน คือ นายชินวัตร  ประคองทรัพย์ 

และนางสาวฉวีวรรณ์  รัตนปัญญา  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เรียนเชิญค่ะ 
 

นางสมภาร  กูดอั้ว  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางสมภาร  กูดอ้ัว  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอชื่อ  นางสาวฉวีวรรณ์   

รัตนปัญญา  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่ 2  
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นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  นางสมภาร  กูดอ้ัว  เสนอชื่อ  นางสาวฉวีวรรณ์  รัตนปัญญา  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือขึ้นรับรองสองท่าน คือ นางวาสนา  บุญเชิด 

และนางสิริยาภรณ์  ธาตุบุรมย์  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เรียนเชิญค่ะ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่ออีก  ดิฉันขอประกาศผลการ
คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลตำบลวังชัย   
ตามมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสองคน  เป็นคณะกรรมการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ  เทศบาลตำบลวังชัย    ดังนี ้  
1. นางสมภาร  กูดอ้ัว 

    2. นางสาวฉวีวรรณ์  รัตนปัญญา 
     

ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่คะ 
ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญ ท่าน สท.ฉวีวรรณ์  รัตนปัญญา  ค่ะ 
     

นางสาวฉวีวรรณ์  รัตนปัญญา เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน   
สมาชิกสภาเทศบาล  นางฉวีวรรณ์  รัตนปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย  สืบเนื่องจากท่อ 

ระบายน้ำในชุมชนศรีบุญเรืองเกิดอุดตัน  ซึ่งมีการแก้ไขมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ 
สำเร็จซักที  ยังมีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาอีกท่ีบริเวณหน้าบ้านแขก  ก็เลยอยากจะ 
ปรึกษาหารือกับทางฝ่ายบริหารว่า จะต้องทำอย่างไรกับท่อระบายน้ำในซอย 
ศรีบุญเรืองที่กล่าวมานี้ให้มีผลที่ดีไม่มีปัญหาอีก ขอบคุณค่ะ  

  

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  ขอบคุณท่าน สท.ฉวีวรรณ์ ค่ะ  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นอีกหรือไม่คะ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ต้องการจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เรียนเชิญ ท่าน สท.สมพร  โลหะมาตย์  ค่ะ 
  

นางสมพร  โลหะมาตย์  เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลทุกท่าน  ดิฉันนางสมพร  โลหะมาตย์  สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาต 

เสนอแนะหรือให้เทศบาลพิจารณาดำเนินการเรื ่องการสำรวจความพร้อมและ
ความทั่วถึงของไฟฟ้าสว่างในจุดสำคัญ จุดเสี่ยง อุบัติเหตุ เช่น บริเวณคอสะพาน
ข้ามคลองไปบ้านวังเกิ้ง  ทราบจากชาวพี่น้องที่ใช้ถนน  บริเวณนั้นเกิดอุบัติเหตุ
ค่อนข้างบ่อย ค่ะ 
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  ขอบคุณท่าน สท.สมพร  โลหะมาตย์ ค่ะ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนอีก
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่คะ  ที่จะเสนอเรื่องใดจะให้ท่านนายกเทศมนตรีตอบครั้งเดียว  

เรียนเชิญท่าน สท.ชนะ  เย็นสบาย ค่ะ 
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นายชนะ  เย็นสบาย  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กระผมขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ปรึกษาหารือนะครับ  เรื่องการใช้พ้ืนที่บริเวณบึงห้วยซัน  คือสืบเนื่องมาจากมีผู้ 

อาศัยอยู่บริเวณรอบบึงห้วยซัน  ได้นำอุปกรณ์การเล่นเจ็ทสกี มาเล่นบริเวณรอบ
บึงห้วยซัน ถ้าในกรณีอย่างนี้หากมีบุคคลอื่นอีกที่ต้องการจะนำอุปกรณ์เช่นนี้ มา
เล่นบ้าง  จะต้องขออนุญาตจากทางเทศบาลในการขอใช้พื้นที่หรือไม่ครับ  หรือ
ว่าสามารถนำมาเล่นได้เลยครับ  โดยไม่ต้องขออนุญาต ครับ ขอบคุณครับ 

 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  ขอบคุณ ท่าน สท.ชนะ  เย็นสบาย นะค่ะ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะ

ประธานสภาเทศบาล  เสนอเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร ท่านนายก  

เทศมนตรี ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล เรียนเชิญค่ะ 
 

นายกิตติ   คำแก่นคูณ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย  ที่เคารพ

นายกเทศมนตรี    ทุกท่าน  สืบเนื่องจากการซักถามในประเด็นต่างๆ ของท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

นะครับ และปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนของเทศบาลตำบลวังชัย ทั้ง 14 ชุมชน  

ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับร่องระบายน้ำอุดตันชุมชนศรีบุญเรือง บริเวณ
หน้าบ้านแขก อย่างที่ท่าน สท. ฉวีวรรณ์ ได้พูดมานั้นนะครับ  มีน้ำท่วมขังหรือ
น้ำระบายไม่ดี จะให้ทาง กองช่าง และกองสาธารณสุขเข้าไปดู เพ่ือแก้ไขปรับปรุง
ท่อระบายน้ำให้น้ำไหลได้สะดวกไม่ท่วมขังและขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
เทศบาล นะครับ  อีกประเด็นที่ สมาชิกสภาเทศบาล ได้สอบถามเรื่องการขยาย
ไฟฟ้า ส่องสว่างหรือไฟฟ้าสาธารณะ ที่มีข้ึนในเขตเทศบาลตำบลวังชัยตามเสาไฟ
ต่างๆ หรือจุดทางแยกหรือจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา อย่างจุดข้าม
คลองไปบ้านวังเกิ้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เกิดจากว่าการจราจรคับคั่ง อาจจะ
เนื่องจากผู้สัญจรไป-มา ไม่ชำนาญในการใช้ถนนก็เป็นได้ ตอนนี้ก็มีการติดตั้ง
ไฟฟ้าเป็นเสาขนาดใหญ่ของทางหลวงชนบท ทำให้มีแสงส่องสว่างมากยิ่งขึ้น  
ส่วนของเทศบาลตำบลวังชัยดำเนินการทำจุดชะลอความเร็ว ป้ายเตือนต่างๆ ให้
ผู ้ที ่สัญจรไป-มา  ที ่ไม่คุ ้นกับเส้นทางได้รู ้เส้นทางได้สะดวกขึ ้น  เพื ่อป้องกัน
อุบัติเหตุบางทีไฟฟ้าอาจจะดับบ้างเป็นบางครั้ง ในส่วนของเส้นทางบ้านวังเกิ้ง
เทศบาลตำบลวังชัยรับผิดชอบ ถ้าไฟฟ้าไม่สว่างก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
แจ้งได้นะครับ ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับที่ช่วยสอดส่องดูแล  
และอีกส่วนหนึ่งคือ บริเวณบึงห้วยซันที่เทศบาลตำบลวังชัยรับผิดชอบ และอีก
ส่วน อบต.วังชัยรับผิดชอบ คือมีสองหน่วยงานดูแลรับผิดชอบร่วมกัน ส่วนของผู้
ที่เข้ามาใช้บริการในบริเวณบึงห้วยซัน เราไม่เคยอนุญาตให้ใครนำอุปกรณ์เจ็ทสกี 
เข้ามาใช้ในบึงห้วยซัน ให้เข้ามาขออนุญาตเทศบาลตำบลวังชัยก่อน ก็เพ่ือความ
ปลอดภัย ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป บริเวณบึงห้วยซัน ที่เราจะพัฒนาเป็นปอด
ในอนาคตต่อไป ถ้าเราไม่ควบคุมดูแล ต่อไปในอนาคต ก็จะมีมลภาวะ ของเสียง  
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ในระบบน้ำที่เสียได้ อาจจะมีคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันว่าให้ใช้เครื่องเล่น
ตรงนี้ให้เกิดความเรียบร้อยและในสังคมต่อไป ก็ขอขอบคุณครับ 
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ทีไ่ด้ชี้แจงต่อข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอหรือแนะนำในระเบียบวาระอ่ืนๆ อีก 

หรือไม่ค่ะเรียนเชิญค่ะ  เชิญท่าน สท.สมจิตร์ พินิจมนตรี ค่ะ 
 

นางสมจิตร์   พินิจมนตรี    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  ชาวบ้านร้องขอให้ทำร่องน้ำหน้าโลตัส หน้าเซเว่นให้พื้น 

                            เสมอกันกับถนนเพ่ือจะได้จอดรถได้สะดวก และอีกเรื่องชาวบ้านร้องขอให้ทาง 

เทศบาลจัดให้มีเวรยามตลาดสดค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  ขอบคุณท่าน สท.สมจิตร์  พินิจมนตรี  นะค่ะ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะ

ประธานสภาเทศบาล  เสนอหรือมีเรื่องจะชี้แนะอะไรอีกหรือไม่ค่ะ เชิญท่าน สท.วิษณุ แซ่คู  ค่ะ 
 

นายวิษณุ   แซ่คู   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน  มีผู้ร้องเรียนผ่านทาง

สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมมาว่า ตรงซอยศรีบุญเรืองหน้าบ้านแม่นิภา  ศรีใคร  จะเป็นซอยเล็กๆ  

ด้านขวามือ  จะมีเสาไฟฟ้ามาตันทางระบายน้ำทำให้น้ำระบายไม่สะดวก ขอให้ 

ทางผู้บริหารช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ 
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  ขอบคุณท่าน สท.วิษณุ  แซ่คู  นะค่ะ  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นอีก

ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ค่ะที ่ มีเรื่องใดจะชี้แจงหรือชี้แนะอีกมีหรือไม่คะ เรียนเชิญค่ะ  เรียนเชิญ  

สท.วาสนา  บุญเชิด ค่ะ 
 

นางวาสนา   บุญเชิด  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ทีชุ่มชน  

สมาชิกสภาเทศบาล  วังเก้ิง2  มีเครื่องออกกำลังกายชำรุดค่ะ  อยากให้ทางฝ่ายบริหารซ่อมแซมและ 

ดูแลให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  ขอบคุณท่าน สท.วาสนา  บุญเชิด ค่ะ  ที่ได้เสนอแนะ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ จะให้ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามทีเดียวนะค่ะ  ถ้าไม่มีก็ขอเชิญ     

                            ท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ   
 

นายกิตติ    คำแก่นคูณ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ที่เคารพทุกท่าน   

นายกเทศมนตรี   ในส่วนของประเด็นวาระอ่ืน ๆ นั้นหลายท่านทีให้คำแนะนำ  ในส่วนของการ 

พัฒนาเทศบาลตำบลวังชัยก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่ช่วยกัน 
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ดูแลชุมชนของเรา เรื่องแรก สท.สมจิตร์  พินิจมนตรี  ได้นำเสนอเรื่องการจราจร

ในเส้นตลาดหนองกุง ถนนหน้าตลาดสดเทศบาล ซึ่งเป็นถนนเส้นหลัก ถนนเส้นนี้

เป็นถนนที่เราไม่ได้ดูแล เวลามีชาวบ้านซักถามเรื่องถนนเส้นนี้ผมจะขอแจ้งให้ทุก

ท่านทราบนะครับว่า ถนนเส้นนี้เป็นแขวงการทางกระนวนเป็นผู้ดูแล ถนนเส้นนี้

จะยาวจากสี่แยกบ้านโคกกลาง ถึงบ้านหนองตูม  เขาได้ปูยางแอสฟัลท์ถนนถึงได้

สูงกว่าระดับร่องระบายน้ำ ประชาชนก็ไม่กล้าจอดรถ กลัวว่าร่องระบายน้ำจะ

ชำรุด ซึ่งทางเทศบาลตำบลวังชัยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็พยายามที่จะประสานไปยัง

แขวงการทางกระนวน  ถ้าเขาไม่ดำเนินการ ทางเทศบาลตำบลวังชัยก็จะขอ

ดำเนินการดูแลปรับปรุงจะใช้งบประมาณของเราเอง ก็จะยกระดับร่องน้ำให้

เสมอกันกับถนน ให้การสัญจรไป มา สะดวก คล่องตัวขึ้น และอีกประเด็นเรียน

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมได้หารือกับ ผกก.สภ.น้ำพอง เพื่อที่ดำเนินการแก้ไข

การจราจรในส่วนนี้ และท่านได้สั่งการให้ รอง ผกก สภ. น้ำพอง แก้ไขการจราจร

ของเรา จะทำเป็นวันคู่ วันคี่ จะได้หรือไม่  จะเป็นวันเวย์ช่วยในเรื่องการจราจร

ติดขัดในวันสำคัญโดยเฉพาะเวลาราชการ  ช่วงนี้กำลังดำเนินการอยู่จะทำให้

การจราจรดีขึ้น ก็ขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ได้ทราบอีกเรื่องเป็น

เรื่องเสาไฟในซอยคุณนิภา เสาไฟตรงนั้นเป็นเสาไฟส่วนตัว ที่ชาวบ้านในซอยนั้น

ได้เดินสายไฟฟ้า พอเรามาทำร่องระบายน้ำเลยมีปัญหาเนื่องจากเสาไฟใหญ่

เกินไปทำให้ขวางทางน้ำไหลได้  เดี๋ยวทางเทศบาลตำบลวังชัยจะได้ดำเนินการยก 

เสาไฟออก หรืออาจจะเปลี่ยนเสาไฟให้มีขนาดเล็กลงก็ได้  เพื่อไม่ให้อุดตันทาง

ระบายน้ำ ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ช่วยแนะนำปัญหาต่าง ๆ   ส่วน

เรื่องเครื่องเล่นที่ชุมชนวังเกิ้ง2 ที่ชำรุด จะรับเรื่องไว้จะดำเนินการแก้ไขให้นะ

ครับ ขอบคุณครับ 
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  พอดี มีท่าน สท.สมจิตร์ ได้สอบถาม เรื่องเวรยามตลาดเทศบาล ขอให้ผู้บริหาร

ประธานสภาเทศบาล  ชี้แจงด้วยนะค่ะ 
 

นายกิตติ   คำแก่นคูณ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนเรื่องเวรยาม 

นายกเทศมนตรี   ทีผ่่านมาเราก็เคยมี เวรยามตลาดสด เพื่อที่จะดูแลทรัพย์สินของแม่ค้า ดูแลเรื่อง 

ไฟฟ้าที่จะเกิดข้ึน  เราก็ป้องกันไว้ก่อน  เพราะฉะนั้นในอนาคตเรื่องการจัดตั้งเวร  

ยาม หรือว่าการนำหน่วยงานที่เราได้ฝึกไว้ไม่ว่าจะเป็น อปพร. หรือผู้มีจิตอาสา 

เข้ามาทำงานเป็นเวร ยามเพ่ือจะให้ชาวพ่ีน้องชาวตลาดได้อุ่นใจ ในเรื่องของ 
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ทรัพย์สิน เรื่องอัคคีภัยมากยิ่งขึ้น  ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาเทศบาลที่ใหข้้อ 

เสนอแนะได้ช่วยกันดูแล ขอบคุณครับ 
 

นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาทุกท่าน ที่ได้ใส่ใจในความเป็นอยู่ของพี่น้อง

ประธานสภาเทศบาล  ประชาชนในเขตเทศบาล ทีไ่ด้เสนอแนะ ให้ข้อแนะนำ ฝากประธานสภาเทศบาล 

ไปยังคณะผู้บริหารและขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ที่ได้ตอบข้อชี้แจงท่านก็ 

เพิ่งได้คณะบริหารเข้ามาทำงานดูแล ก็ต้องทำให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้นก็ขอขอบคุณ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ค่ะ  ถ้าไม่มี 

ดิฉันก็ขอปิดการประชุมนะค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 
   
เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 

(ลงชื่อ) ….…ธิดารัตน์  หาปัญนะ….…ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       (นางธิดารัตน์  หาปัญนะ) 
                  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
 

  (ลงชื่อ) .…ธิราวัลย์  ดวงคำรัตน์.….เลขานุการสภาเทศบาล 
       (นางธิราวัลย์  ดวงคำรัตน์) 
                หัวหน้าสำนักปลัดแทศบาล 
 

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลวังชัย (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล) 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่....9....เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เห็นว่าถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)…….…ฉวีวรรณ์  รัตนปัญญา…….ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวฉวีวรรณ์  รัตนปัญญา) 
 

(ลงชื่อ)………อัจฉรา  สังข์รอด…….....รองประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                          (นางอัจฉรา  สังข์รอด) 
 

(ลงชื่อ)……….……วิษณุ  แช่คู……….…กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายวิษณุ  แช่คู) 
 
สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ....13.. เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 

(ลงชื่อ)…………ฉัทธณา  ทรนงค์………ประธานสภาเทศบาลตำบลวังชัย 
                        (นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์) 


